

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 26 /SNNPTNT-KHTC

V/v giải trình việc triển khai
Đề án phát triển ngành nông
nghiệp ứng dụng công nghệ
cao tỉnh Kiên Giang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch 101/KH-UBND ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện 03 nội dung gồm: (1) Triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hoàn thành trong quý II/2021; (2) Dự án điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, hoàn thành trong quý II/2021 và (3) Đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành trong quý IV/2021.

1. Quá trình triển khai

Trong quá trình xây dựng Đề cương Đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xét thấy chưa đủ cơ sở pháp lý và thiếu nguồn lực để tổ chức triển khai Đề án. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh..

Qua làm việc và đề xuất với Văn phòng Tỉnh ủy, đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho chuyển việc xây dựng Đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tại Công văn số 351-CV/VPTU ngày 29/6/2021 về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND, về đối tượng áp dụng quy định: **Tổ chức, cá nhân** tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là **doanh nghiệp** nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo quy định trên, chưa rõ đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ có doanh nghiệp, hay còn có các tổ chức, cá nhân như: hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phải tham vấn Sở Tư pháp về đối tượng áp dụng theo Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND, tại Công văn số 2074/SNNPTNT-KHTC ngày 01/12/2021. Sau khi có ý kiến phản hồi của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo

Kế hoạch gửi lấy ý kiến các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố trước khi hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành vào cuối tháng 12/2021.

2. Nguyên nhân của việc chậm trình ban hành

Trước hết, về khách quan cần phải xác định Đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một Đề án lớn, có liên quan và tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực. Trong khi xây dựng Đề cương Đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xét thấy chưa đủ cơ sở pháp lý và thiếu nguồn lực để tổ chức triển khai Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hết sức cân nhắc trong quá trình tham mưu. Trong khi đó, tỉnh đã có Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo, xin ý kiến và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho chuyển sang xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khi chuyển sang xây dựng Kế hoạch trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND, qua rà soát còn chưa xác định rõ đối tượng thụ hưởng chính sách, nên cần phải tham vấn Sở Tư pháp và lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương liên quan, quá trình này đã mất khá nhiều thời gian.

Thứ hai, về chủ quan, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng nhận khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành còn thiếu sâu sát, cán bộ được giao phụ trách còn chưa tham mưu kịp thời, dẫn đến việc chậm trình ban hành.

Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT cam kết trình UBND xem xét, ban hành trong tháng 02/2022.

Công văn này thay thế Công văn số 24/SNNPTNT-KHTC ngày 10/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Văn phòng UBND tỉnh để biết, tổng hợp./. *Kthư*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, tnmtoan.



Lê Hữu Toàn